

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
อำเภอสามโก้ จังหวัดนครราชสีมา

# คำนำ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประทุมิชอบได้



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มาทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

- สถานะสีเขียว = ความเสี่ยงต่ำ  
 สถานะสีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมได้)  
 สถานะสีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม)  
 สถานะสีแดง = ความเสี่ยงระดับสูง (งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถ ตรวจสอบหรือกำกับติดตามได้)

ภารกิจของหน่วยงาน	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต		มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	
1. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1. การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย		- จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ - จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	1. การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น ญาติพี่น้อง และประชาชนทั่วไปโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ส่วนตน		- จัดทำคู่มือประชาชน มาตรฐานการปฏิบัติงาน - เพิ่มช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับการบริการผ่านทาง <a href="http://www.muangnat.go.th">www.muangnat.go.th</a>

ภารกิจของหน่วยงาน	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต		มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>1. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>2. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ</p> <p>3. การใช้ดุลพินิจในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>4. การใช้ดุลพินิจเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ</p> <p>5. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อให้สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจง</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</li> <li>- จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ</li> <li>- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน</li> </ul>
4. การบริหารงานบุคคล	<p>1. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า</p> <p>2. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท</li> <li>- จัดทำประกาศไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</li> </ul>

